



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกฎหมายและระเบียบ โทร. ๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๐๒๗

ที่ นร ๐๒๐๔.๐๒/๕๕๒

วันที่

๒

ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญที่เห็นควรแจ้งเวียน

๑) เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นายประวิณ พัฒนะพงษ์)

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ข่าวทำเนียบรัฐบาล) ซึ่งแจ้งเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เผยแพร่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่างๆ ได้รับทราบเป็นประจำทุกวันอังคาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี นั้น

กกร. ได้ตรวจสอบแล้ว มีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบดังรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ กกร. จึงได้ตรวจสอบและรวบรวมนำเสนอเป็นประจำทุกเดือนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไป

๕) ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๒๔๑๕

เรียน ผอ.สำนัก.,ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิ่มเงิน)

เลขานุการกรม

๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๗

๓) - ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายอนันต์ จันทร์งษ์)

อปส.

- ๙ ธ.ค. ๒๕๕๗

(นางสาวอัจฉรา ศิลปไชย)

ร.อกร.

๔)

(นายประวิณ พัฒนะพงษ์)

รปส.

- ๕ ธ.ค. ๒๕๕๗

๕) เรียน คนก.

เพื่อโปรดทราบแจ้งเวียน โดย ข.ร.ร.ร.ร.ร.ร.

๕.๐๑๕.

๑๕๐๕๗

ฝ่ายสารบรรณ...๕๗๖

11/12/57

รปส. (นายประวิณ พัฒนะพงษ์)

5704
- ๓ ธ.ค. ๒๕๕๗

อปส. (นายอนันต์ จันทร์งษ์).....๕๗๑๔

๘ ธ.ค. ๒๕๕๗

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗	<p>๕. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๘ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย)</p>	<p>๕. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๘ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย)</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๘ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้</p> <p>สาระสำคัญของเรื่อง</p> <p>กค.รายงาน ว่า</p> <p>๑. ด้วยกองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัยได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีสิทธิได้รับชดเชยที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยและเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ แต่เนื่องจากกฎหมายข้างต้นบัญญัติให้กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธึงบประมาณ กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัยจึงไม่เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๘ ส่งผลให้การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๘</p> <p>๒. เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิตและคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยได้ประชุม และมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการกำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ</p>

		<p>ความรับผิดชอบและมิติของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๘ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ของกองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย เนื่องจากกองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย มีลักษณะเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ประเภทกองทุนที่เป็นนิติบุคคล ตามการจําแนกประเภทหน่วยงานของรัฐของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งส่งเสริมการประกันภัยพิบัติซึ่งเป็นหน่วยงานหลักขณะเดียวกันกองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัยได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าารับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ.๒๕๕๕ แล้ว</p> <p>ร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการกําหนดให้กองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัยเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบและมิติของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๘</p>
	<p>๓๕. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานข้าราชการสงฆ์ (สำนักนายกรัฐมนตรีย)</p>	<p>๓๕. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานข้าราชการสงฆ์ (สำนักนายกรัฐมนตรีย)</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานข้าราชการสงฆ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ ราย ดังนี้</p> <p>๑. นางสุรีย์พรรณ เอื้อเสถียร ที่ปรึกษาตำแหน่งการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ</p> <p>๒. นายวี ประจวบเหมาะ ที่ปรึกษาตำแหน่งการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ</p> <p>ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการแทนในตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป</p>